

# Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl

เดือนมีนาคม 2021



เยี่ยมชม [Ladies Prayer International](#) ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา

## คำอธิษฐานเปลี่ยนแปลงจิตใจ

โดย เอมี สตุ๊ปส์



"ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตาม พระองค์เจ้าข้า" เป็นคำอธิษฐานที่แม่สามีผู้กล้าหาญของดิฉัน อธิษฐานเป็นเวลา 20 ปีตลอดเวลาที่ลูกชายคนโตของเธอเดินออกไปจากเรือที่ปลอดภัย เธอไว้วางใจ เธออธิษฐานอย่างหนัก และต่อสู้อย่างดุเดือด ทุกวันนี้ "หนุ่ม" คนนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกโรงเรียนรวิวารศึกษา ร้องเพลงในที่นมัสการ และอนุญาตให้พระเจ้าทรงใช้เขาเพื่อพระสิริของพระองค์ ดิฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าความรอดของเขาเกิดขึ้นเพราะแม่ของเขาไว้วางใจพระเจ้าตลอดเส้นทางที่คำอธิษฐาน "ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตาม พระองค์เจ้าข้า" นำเขา เธออธิษฐานจนเขาได้กลับบ้าน

ดิฉันมองดูและเรียนรู้ และดีที่ดิฉันทำอย่างนั้น ตอนนี้ดิฉันมีลูกสาวที่จำเป็นต้องมีแม่ที่ไว้วางใจพอที่จะอธิษฐานว่า "ไม่ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ตาม พระองค์เจ้าข้า" องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานข้อพระคัมภีร์ที่เป็นสัญญาที่ดิฉันยึดมั่นเอาไว้ "พระเจ้าตรัสว่า เรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวัง และลูกหลานของเจ้าจะกลับมายังประเทศของเขาเอง" (เยเรมีย์ 31:17) ลูกสาวของดิฉันจะได้กลับบ้าน คำอธิษฐานที่มีพลังและทำให้เกิดผลนั้นจะนำเธอกลับมา

เอเสเคียล 36:26-27 อยู่บนโต๊ะที่ทำงาน ข้อพระคัมภีร์นั้นอยู่ที่นั่นเพื่อที่ดิฉันจะจำได้ว่าจะต้องอธิษฐานเพื่อลูก ๆ ของดิฉันทุกวัน "เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจ จิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้า และกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม"

อธิษฐานเมื่อสถานการณ์มืดมิด อธิษฐานเมื่อสถานการณ์น่ากลัว อธิษฐานแม้มันดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์ อธิษฐานเมื่อความหวังริบหรี่ อธิษฐานเมื่อความหวังเป็นแสงสลัว และอธิษฐานเมื่อความหวังระเบิดออกเป็นเปลวไฟแห่งการกลับคืนสภาพเดิมที่ร้อนแรง คุณแม่แท้ ๆ คุณแม่ที่รับลูกมาเลี้ยง คุณแม่เลี้ยง คุณแม่ฝ่ายวิญญาณทั้งหลาย คำอธิษฐานของพวกคุณมีพลัง คำอธิษฐานของคุณส่องสว่างทางกลับบ้าน

หมายเหตุ: เอมี สตุ๊ปส์ ทำงานอย่างแข็งขันในแผ่นดินของพระเจ้า นอกจากนี้ ยังเป็นภรรยาของผู้รับใช้ และเป็นแม่ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยการโรงเรียน Dirigere Christian Academy (ชั้นอนุบาลถึงมัธยม 6) และเป็นเลขาของกลุ่มสตรี Maine District Ladies

เส้นทางการอธิษฐาน

โดย คริสตัล วอลเลซ



ดิฉันชอบเดินทาง! ดิฉันชอบเดินทางไปพบเพื่อน ๆ และครอบครัว จึงเดินทางไปยังสถานที่ที่คุ้นเคย แต่ดิฉันก็ชอบเดินทางไปสถานที่ใหม่ ๆ และเห็นสถานที่ใหม่ ๆ ประโยชน์อย่างหนึ่งของการเป็นมิชชันนารีคือการได้เดินทาง ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราได้เดินทางไปยังรัฐทั้งหมด 31 รัฐ กับอีก 2 จังหวัดขณะที่เดินทางเพื่อระดมทุน นอกจากนี้ เรายังมีโอกาสเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรปอีก 9 ประเทศ

บางครั้งการเดินทางเป็นการเดินทางไปกับครอบครัวและเพื่อนฝูง การเดินทางเหล่านี้ทำให้เกิดความทรงจำดี ๆ มากมาย อย่างไรก็ตาม หลายครั้ง การเดินทางก็เป็นแบบฉายเดี่ยว...เพียงลำพัง...ตัวคนเดียวของดิฉัน การเดินทางแบบนี้ไม่น่าฟังใจเสมอไป อย่างไรก็ตาม ในการเดินทางทุกครั้ง มีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น

หนึ่งในภาพถ่ายที่ดิฉันชอบจากสมัยเมื่อยังเป็นเด็กคือภาพของดิฉันกับพ่อคุณแม่และลูกพี่ลูกน้องคนอื่น ๆ โขฟา ดิฉันอายุประมาณ 3-4 ขวบในตอนนั้น รูปภาพนี้ย้ำเตือนดิฉันเสมอว่าดีเพียงใดที่เส้นทางของการอธิษฐานของดิฉันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ดิฉันยังอายุน้อย

ตลอดชีวิตของดิฉัน เส้นทางของการอธิษฐานนี้เป็นขั้นตอน และเป็นการศึกษา หลายครั้ง เป็นเส้นทางที่ลำบาก เพราะถนนที่ไม่ดี เส้นทางอ้อม การเลี้ยวที่ผิด และการหยุดระหว่างทาง บางครั้งดูเหมือนว่าพายุจะทำให้การเดินทางล่าช้า บางครั้งอากาศดีมาก ถนนโล่งไม่ติดขัด และเส้นทางนั้นพาดิฉันไปยังที่สูงกว่าเดิม

หลายครั้ง ดิฉันรู้สึกเป็นพระพรที่ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้เดินทางไปกับดิฉัน และช่วงเวลาเหล่านั้นช่างมีค่า แต่มีหลายครั้งที่สถานการณ์ทำให้ดิฉันต้องเดินทางเพียงลำพัง เหมือนเช่นเดียวกับพระเยซู

“และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐาน เวลาที่ดีลง พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว” (มัทธิว 14:23)

“ครั้นเวลาเข้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น” (มาระโก 1:35)

(ดูมาระโก 6:46, ลูกา 6:12, ลูกา 5:16, ลูกา 9:18, มัทธิว 6:36-39)

บางครั้งเส้นทางดูเหมือนยาวนาน โดดเดี่ยว และยากลำบาก แต่ในการอธิษฐาน ดิฉันได้เดินทางจากความสงสัยไปสู่ความเชื่อ การต่อสู้ไปสู่ชัยชนะ ความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็ง ความเจ็บป่วยไปสู่สุขภาพ และความกลัวไปสู่ความมั่นใจ ทั้งหมดนี้เพราะดิฉันมีแม่และพ่อที่ไม่ได้เพียงแค่พูดถึงการอธิษฐาน แต่พวกเขาอธิษฐานในบ้านของเรา และนำดิฉันให้เริ่มต้นเส้นทางแห่งการอธิษฐานตั้งแต่วัยที่ยังน้อยมาก

“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)

หมายเหตุ: คริสตัล วอลเลซ และเคริน สามี เป็นตัวแทนองค์การ UPCI ในเบลเยียม

## บ้านจากดินแดนของศัตรู

โดย แวนดา ชาวิส



ดิฉันยังเก็บสำเนาคำสั่งของกองทัพให้คอร์ด [ลูกชายของผู้เขียน] เดินทางไปอิรักอยู่ในพระคัมภีร์เล่มเก่าของดิฉัน เมื่อมองดูกระดาษที่มีคราบน้ำตาลแผ่นนั้น ดิฉันระลึกว่า...

- พระเจ้าไม่ทรงตอบ “ใช่” หรือ “ได้” เสมอไป
- ดิฉันมีปัญหในเรื่องการไว้วางใจ

ดิฉันมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะลบคำสั่งเหล่านั้น พระองค์จะทำให้ลูกชายของดิฉันได้อยู่บ้าน ความเชื่อของดิฉันหมดแค่ตรงนั้น ดิฉันไม่ได้ไว้วางใจว่าคอร์ตจะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัยถ้าเขาไปสงครามในระหว่างการบุกอิรัก แต่แล้วเขาก็เดินทางไป

ดิฉันอธิษฐานไม่ได้เป็นเวลาหลายวัน ดิฉันกลัวและกังวล แต่ขอบอกตรง ๆ เลยว่า ดิฉันโกรธด้วย ทำไมจะต้องคุยกับพระเจ้าตอนนี้ด้วย เพราะพระองค์ทรงละเอียดละออดิฉันซัด ๆ ตลอดเวลาสี่เดือนที่ผ่านมาในเวลาที่ดีฉันอธิษฐานและอดอาหาร

ท้ายที่สุด ดิฉันร้องไห้เอาความอึดอัดใจออกมาจนหมด และกลับใจใหม่เมื่อพระเจ้าทรงสำแดงให้ดิฉันเห็นว่าดิฉันมีปัญหาเรื่องการไว้วางใจ พระองค์ทรงทำให้ดิฉันมั่นใจว่าพระองค์จะทรงนำคอร์ตกลับบ้านอย่างปลอดภัย พระองค์ทรงมีแผนการและวัตถุประสงค์สำหรับคอร์ตในเวลาสงครามนี้

ดิฉันอธิษฐานคำอธิษฐานที่แปลกประหลาดที่สุดในปีถัดมา ดิฉันอยากจะแบ่งปันกับคนที่อธิษฐานเพื่อลูกที่หลงหาย ในความจริงแล้ว ลูกของคุณกำลังอยู่ในการสงครามในดินแดนต่างชาติ บางทีอาจจะสูญหายในการปฏิบัติหน้าที่ หรือแม้แต่เป็นเชลยสงคราม คุณรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากพระเจ้า แต่มีที่แบบนั้นจริง ๆ ไหม ถ้าหากว่าพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันแล้วล่ะก็ คุณจะอยู่ห่างไกลจากพระองค์ได้อย่างไรกัน

พระเจ้าทรงทำให้ดิฉันมั่นใจว่าคอร์ตจะกลับบ้านมาอย่างปลอดภัย ดังนั้นการอธิษฐานของดิฉันจึงไม่ใช่คำอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยทางร่างกาย คำอธิษฐานของดิฉันเพื่อกำลังใจและสุขภาพจิตของเขา ดิฉันจะอธิษฐานเพื่อเขาอย่างเต็มที่ในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ใช่ใจว่าทำไม ดิฉันดูความหมายของคำว่า "กำลังใจ" ซึ่งเขียนไว้ว่า "สภาพทางศีลธรรมหรือจิตใจในด้านความกล้าหาญ ความมีวินัย ความพร้อมที่จะทนกับความยากลำบาก ความสามารถในการรักษาความเชื่อในตัวเองและคนอื่น ๆ"

ดิฉันจำได้ว่ามัทธิว 10:28 เขียนไว้ว่า "อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้" ดิฉันอยากให้ลูกชายกลับบ้านมาอย่าง "ปลอดภัย" ดิฉันใส่และขมขู่ศัตรูไม่ให้ทำลายจิตใจของคอร์ต หรือทำให้เขาสงสัยค่าหรือคุณค่าของตัวเอง ดิฉันอธิษฐานใส่ความรู้สึกที่โดดเดี่ยว ซึมเศร้า และเหงา ดิฉันอธิษฐานเพื่อวิญญาณของเขาที่จะได้รับการหนุนใจ

ขณะที่คุณอธิษฐานเพื่อลูกที่หลงหาย จงอธิษฐานแบบเดียวกันนี้ ขอให้พระโลหิตของพระเยซูปกคลุมความคิดจิตใจของพวกเขา แม้ในเรื่องบุตรที่หลงหายในมัทธิว 18 เมื่อเขารู้สึกตัว เขาก็ระลึกได้ว่าที่บ้านของบิดาเขานั้นเป็นอย่างไร เขาออกจากบ้านไป ทำให้ทุกคนผิดหวัง แต่ท้ายที่สุดแล้ว กำลังใจของเขาไม่ได้ถูกทำลายลงไป จงเปลี่ยนคำอธิษฐานของคุณ ลูกของคุณจะกลับบ้านมาจากสงครามโดยที่ปลอดภัยและอยู่สบายดี

"พระเจ้าตรัสตั้งนี้ว่า 'ระงับเสียงร้องไห้คร่ำครวญไว้เสียเถิด และระงับน้ำตาจากตาของเจ้าเสีย เพราะว่าการทำงานของเจ้าจะได้รับรางวัลพระเจ้า ตรัสตั้งนี้แหละ'" (เยเรมีย์ 31:16)

หมายเหตุ: แวนด้า ฮาร์วิส และเจฟฟ์ สามิ เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักร United Pentecostal Church of Spring Lake รัฐนอร์ท แคโรไลนา ตั้งแต่ ค.ศ. 1981 แวนด้าเป็นประธานสตรีของภาค และเป็นเจ้าของบริษัท Picture of Health & Thermography, LLC.

---

## จบครอบครัวของจนพระองค์เสด็จมา

โดย เอมี สเตเทน



ในโลกปัจจุบันนี้ เราอาจรู้สึกท่วมท้นได้อย่างง่ายดายเพราะการจู่โจมของศัตรู จริ่ง ๆ นั่นเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะมีมุมมองไปที่ใด ก็มีแต่ความเจ็บป่วยและการดิ้นรน ผู้คนทั่วโลกกำลังประสบกับความซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย และความป่วยทางใจสูงกว่าที่เคยเป็นมา

สิ่งเหล่านี้ทำให้หญิงคริสเตียนที่แข็งแกร่งที่สุดยอมแพ้มันได้ ดิฉันจะยอมรับก็ได้ว่า บางครั้งดิฉันก็รู้สึกอยากจะทำยอมแพ้ แต่แล้วก็ตามอ่านลูกา 19:12-13 ซ้ำแล้วซ้ำอีก และตระหนักว่า ดิฉันอาจไม่ได้เข้าใจความหมายของข้อพระคัมภีร์นั้นทั้งหมด

เมื่อครอบครัวของเราตอบการทรงเรียกให้เป็นศิษยาภิบาล ดิฉันคิดไปว่าดิฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง แต่ดิฉันค้นพบอย่างรวดเร็วว่า ไม่ว่าดิฉันจะคิดว่าดิฉันรู้อะไรมาบ้างแต่นั้นก็ไม่เพียงพอ ชีวิตการอธิษฐานของดิฉันไม่พอสำหรับการต่อสู้ที่เราจะต้องต่อสู้ ความมั่นคงทางอารมณ์ของดิฉันก็ไม่พอสำหรับการดิ้นรนต่อสู้ที่เราต้องเผชิญ ดิฉันสิ้นคลอนเพราะความสงสัยและความกลัว

แต่พระเจ้าทรงประทานความเข้าใจนี้ให้แก่ดิฉันในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด คือ เมื่อประเทศที่มีอำนาจต่อสู่ชนะประเทศที่เป็นศัตรู นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เท่านั้น ประเทศที่ชนะจะต้องเข้าไปครอบครองดินแดนของศัตรูจนกระทั่งได้เสรีภาพของพลเมือง การต่อสู้จากนั้นจะทิ้งสนามสู้รบเพียงเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ แต่ในเวลานั้นดิฉันเป็นแบบนั้น

ในระหว่างการต่อสู้นี้ ดิฉันได้อ่านบทเรียนเกี่ยวกับคำอธิษฐานที่มีพลังทำให้เกิดผลของเรย์มอนด์ วัตเวิร์ด "ความตั้งใจที่ไม่สิ้นคลอนและความพยายามที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาไว้ซึ่งสันติสุขที่ไม่แน่นอน และปกป้องเสรีภาพที่อ่อนแอจากผู้ที่ชอบความคิดเผด็จการมากกว่าประชาธิปไตย และผู้ที่จะไม่ยอมหยุดพยายามบ่อนทำลายความก้าวหน้าและทำให้เกิดการถอยหลัง อาจมีการประกาศชัยชนะ แต่พลังในการครอบครองจะต้องทำให้แน่ใจว่า ชัยชนะนั้นถูกใช้อย่างแท้จริง"

พลังในการครอบครองเปลี่ยนแปลงลักษณะของประเทศประเทศหนึ่ง ไม่ว่าประเทศที่ถูกครอบครองจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แต่ประเทศนั้นจะเริ่มรับเอาวัฒนธรรมและนิสัยของประเทศผู้ครอบครองมา

เมื่อพระเจ้าทรงเรียกคุณ การทรงเรียกนั้นไม่ใช่ความผิดพลาดหรือเพราะความละเลย พระองค์ทรงเรียกคุณเพราะทักษะของคุณ บุคลิกลักษณะของคุณ และข้อถ้อยของคุณด้วย พระองค์ทรงเรียกคุณเพื่อให้ครอบครองจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

ดิฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างไร แต่ความเชื่อของดิฉันเติบโตขึ้นมาก แม้ในระหว่างเวลาที่เลวร้ายในโลกของเรา เพราะท้ายที่สุดแล้ว ดิฉันเข้าใจว่าพระเจ้าของดิฉันทรงฤทธานภาพสูงสุดอย่างแท้จริง ... และพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายดิฉัน ทรงอยู่ฝ่ายดิฉัน!

บางทีเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวเองถูกศัตรูโจมตี แล้วเปลี่ยนสถานการณ์นั้นเสีย จงติดอาวุธตัวคุณเอง จงให้สง่าราศีของคุณส่องสว่างขณะที่คุณเดินแถวออกมาด้วยความมั่นใจและรู้ว่าองค์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของคุณปกป้องคุณอยู่

จงครอบครอง ไม่ใช่แค่ทำไปแค้น ๆ แต่จงเป็นพลังที่จะเตรียมพร้อมภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า จงครอบครองและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคุณด้วยฤทธิ์เดชแห่งการอธิษฐานของคุณ และแผนการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปยังทุกที่ที่คุณไป

หมายเหตุ: เอมี่ สเตเทน สมรสกับเดวิด สเตเทน เป็นศิษยาภิบาลในเมืองโกลบ รัฐแอริโซนา โดยมีออบเบรย์ บุตรสาวเป็นผู้ช่วย เอมี่เป็นอดีตนักข่าว ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกองทุนประจำแคนดี้ และเป็นเลขานุการของ Arizona Ladies Ministries เอมี่ชอบบ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ การตกแดง เดินเล่นในไกล ๆ กับสามี และชื่อของจากร้านขายของมือสอง

---

สารจากบรรณาธิการ



## พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน เขต/สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก สิงคโปร์ ศรีลังกา ตรี และไทย  
**โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย**

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่  
LadiesPrayerInternational@aol.com  
เรายินดีที่จะเพิ่มคุณลงในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา](#)



เชิญผู้นำที่มีอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่: [Ladies Prayer International](#)

หรือส่งคำขอไปที่อีเมล: LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา!



ราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เผื่อลูกๆ หลานๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)